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TIN QUỐC HỘI 

Chánh án TAND Tối cao: Không bao che thẩm phán vi phạm, xử lý "không có 

vùng cấm" 

Sáng 20/3, tham gia chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại 

biểu Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) nêu rõ, theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, 
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từ năm 2021 đến nay có 106 trường hợp cán bộ, công chức ngành tòa án đã bị xử lý kỷ 

luật, trong đó có 7 trường hợp tham nhũng và tiêu cực. 

 

Thực trạng hiện nay, một bộ phận cán bộ, công chức, thẩm phán ngành tòa án xin nghỉ 

việc do áp lực công việc ngày càng tăng. Trong khi đó, công tác tuyển dụng biên chế 

ngành tòa án còn gặp nhiều khó khăn và bất cập. Ví dụ, những năm gần đây, ngành tòa 

án chỉ tuyển dụng công chức từ nguồn chính là sinh viên tốt nghiệp Học viện Tòa án. 

 

Từ những nội dung trên, đại biểu Nguyễn Tạo đề nghị Chánh án TAND tối cao Nguyễn 

Hòa Bình cho biết trách nhiệm của mình về các nội dung trên, đồng thời làm rõ những 

giải pháp căn cơ về công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; các giải pháp 

đồng bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào của ngành tòa án trong thời 

gian tới? 

 

Trả lời nội dung này, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ năm 2021 

số lượng cán bộ tòa án bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự là hơn 100 vụ. Ông 

Bình nhấn mạnh quan điểm của ngành Tòa án là tất cả vi phạm đều bị xử lý nghiêm, 

không có vùng cấm. "Điều này cũng chính là quan điểm của Đảng, chúng tôi không bao 

che", ông Bình nói. 

 

Về giải pháp phòng ngừa vấn đề tham nhũng trong hoạt động xét xử, Chánh án TAND 

tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, hoạt động thanh, kiểm tra được diễn ra thường 

xuyên. Thứ hai là, tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức công vụ, trách nhiệm của 

thẩm phán. 

 

"Chúng tôi đã ban hành bộ quy tắc đạo đức thẩm phán, bộ quy tắc này đã được giảng 

dạy trong trường đại học của hệ thống tòa án. Những trường hợp vi phạm chúng tôi phát 

hiện được thì chủ động chuyển cho cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, điều tra để 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có bao che", ông Nguyễn Hòa Bình 

nói. 

 

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, Chánh án TAND tối cao cũng đã ban hành Quy định số 

120 về xử lý những vi phạm của các thẩm phán.  Ví dụ, nghị quyết Quốc hội cho phép 

được sửa 1,5% các vụ án, nhưng quy định 120 chỉ cho thẩm phán được sửa án không 

quá 1,16%. Thẩm phán nào sửa quá 1,16% sẽ không được tái bổ nhiệm, không có thi 

đua. 

 

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn tỉnh Bình Thuận) chất vấn Chánh án 

TAND tối cao giải pháp nào nâng cao chất lượng xét xử. 

 

"Hiện nay, các thẩm phán có nhiều áp lực trong quá trình thực thi công vụ, kể cả mối đe 

dọa đến sức khỏe và tính mạng, trong khi đó chế độ đãi ngộ, bảo vệ chưa tương xứng. 

Chánh án TAND tối cao có giải pháp nào cho vấn đề này?", ông Thông nêu câu hỏi. 
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Trả lời nội dung này, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, thực tế biên chế ngành tòa 

án chỉ có 15.300 người nhưng số vụ án trong một năm lên tới hàng trăm nghìn vụ. Kết 

thúc năm 2022, hệ thống toà án phải giải quyết 570.000 vụ, tăng gấp đôi, nhưng biên 

chế phải giảm 10% theo tinh thần chung. Điều này tạo nên áp lực với tòa án. Chất lượng 

xét xử cũng bị ảnh hưởng. 

 

"Trung bình mỗi thẩm phán phải xử 5 - 6 vụ/tháng, cá biệt có địa phương hơn 10 vụ. 

Một tháng xử nhiều như thế thì phần nào cũng ảnh hưởng chất lượng", ông Bình nói. 

 

Ông Bình cho hay, TAND tối cao đã trình xin Thường vụ Quốc hội cho giữ biên chế 

của tòa án mà không phải giảm 10% theo quy định chung. "Chúng tôi tham khảo kinh 

nghiệm nhiều nước xem 600.000 vụ/năm đã phải điểm dừng chưa? Với quốc gia 100 

triệu dân như ở Việt Nam thì số lượng án xét xử là 1,5 - 2 triệu vụ, như vậy số lượng án 

có thể tăng chứ chưa dừng ở con số 600.000 vụ/năm", ông Bình khẳng định. 

 

Về cơ chế bảo vệ thẩm phán, Chánh án TAND tối cao xác nhận chế độ, chính sách của 

Việt Nam kém hơn so với nhiều nước, trong khi nhiều quốc gia có cơ chế bảo vệ rõ 

ràng. (VTV.vn 20/3, Thùy An)Về đầu trang 

Công an, viện kiểm sát và tòa án họp với nhau có đảm bảo tính độc lập xét xử? 

Sáng 20/3, chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) Nguyễn Hòa Bình, 

đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (ĐBQH tỉnh Khánh Hòa - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt 

Nam) có hỏi về việc tại sao có trường hợp 3 ngành: cơ quan điều tra, viện kiểm sát và 

tòa án họp với nhau? Việc họp như vậy có đảm bảo tính độc lập xét xử của Tòa án, của 

thẩm phán, ảnh hưởng đến quyền lợi của bị can, bị cáo không? 

 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trả lời câu hỏi khẳng định, đối với các vụ án lớn, 

phức tạp, các cơ quan tố tụng tiến hành họp nhưng không ảnh hưởng tính độc lập của 

tòa án. 

 

"Họp là để bàn giao tài liệu, thống nhất lộ trình xét xử cho hợp lý, chứ không phải họp 

thống nhất về tội danh hay mức phạt, mức án. Tất cả các vụ án lớn đều phải phối hợp 

với nhau từ công an, viện kiểm sát và tòa án họp bàn với nhau là cần thiết để bàn giao 

hồ sơ, tổ chức phiên tòa xét xử cho đúng người, đúng pháp luật, không bàn án tù bao 

nhiêu năm hay phải thu cái gì. Việc đó không ảnh hưởng đến độc lập tư pháp" – ông 

Nguyễn Hòa Bình khẳng định. 

 

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (TP Hà Nội) đề nghị Chánh án 

Nguyễn Hòa Bình cho biết lý do vì sao có tình trạng người dân không muốn khởi kiện 

ra tòa và đề nghị làm rõ nguyên nhân, giải pháp, kiến nghị khắc phục. 

 

Nói về việc này, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, kiện hay không kiện 

là quyền lựa chọn của người dân: "Người dân có thể gửi đơn kiện cho đơn vị hành chính 
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cấp trên để xử lý sai sót hành chính. Còn nếu người dân gửi đơn kiện ra tòa thì tòa làm 

hết trách nhiệm. Chúng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của người dân". 

 

Về kiện tụng liên quan về đất đai, Chánh án TANDTC đề nghị áp dụng cơ chế hiện nay. 

Theo đó, người dân có thể để chính quyền giải quyết nhanh. Trên thực tế, người dân 

kiện rất nhiều vụ việc về hành chính, đất đai. Sau khi chính quyền giải quyết không 

được thì người dân vẫn kiện ra tòa. 

 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (tỉnh Hải Dương) cho biết, số án lệ so với các 

vụ án hiện nay là quá ít ỏi (hiện có 63 án lệ), chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn đặt 

ra trong bối cảnh xã hội phát triển, hội nhập, số hóa phát sinh nhiều tranh chấp và tình 

tiết mới, cho phép giải quyết các vụ việc chưa được các quy định của pháp luật điều 

chỉnh… 

 

Đại biểu đề nghị vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao nêu rõ có những giải pháp gì để 

phát triển án lệ trong thời gian tới làm cơ sở pháp luật giải quyết các vụ việc tương tự. 

 

Cũng về án lệ, đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (tỉnh Bình Dương) đặt ra vấn đề có 

nên xây dựng nhiều án lệ để áp dụng hay chỉ cần một số lượng vừa phải để áp dụng. 

 

Liên quan đến vấn đề này, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho 

biết, một trong những nội dung cải cách tư pháp từ nhiệm kì XIV là Quốc hội cho phép 

Tòa án phát triển án lệ. Lịch sử phát triển án lệ trên thế giới đã có 100 năm, cả thế giới 

đều cần án lệ. Trong khi đó Việt Nam mới 4 năm phát triển án lệ. 

 

Lý giải vì sao cần có án lệ, ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, Luật chỉ quy định những 

vấn đề chung nhất không thể bao hàm hết diễn biến cuộc sống. Án lệ được xem là 

nguồn bổ sung cho giải thích pháp luật và thực tiễn nếu pháp luật chưa đề cập đến, tạo 

chuẩn mực pháp lý cho các cơ quan áp dụng. Án lệ chỉ là 1 chi tiết của vụ án mà không 

phải toàn bộ vụ án. (VTV.vn 20/3, Tạ Hiển)Về đầu trang 

Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Chủ tịch tỉnh nhiều việc nên thời gian ra toà hạn chế 

Sáng 20/3, là người đầu tiên chất vấn Chánh án, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn 

Nam Định) viện dẫn theo báo cáo tỷ lệ bị huỷ, sửa án hành chính do nguyên nhân chủ 

quan vẫn còn cao. Đại biểu đề nghị Chánh án cho biết nguyên nhân sâu xa của tình 

trạng này? Phải chăng còn có lý do tâm lý nể nang, né tránh ngại va chạm của một bộ 

phận thẩm phán toà án cấp sơ thẩm? Giải pháp căn cơ giải quyết tình trạng này là gì? 

 

Trả lời chất vấn, Chánh án Nguyễn Hoà Bình thẳng thắn thừa nhận “án hành chính hiện 

nay đang có vấn đề’, đang có rất nhiều tồn tại. Những tồn tại được Chánh án chỉ ra như 

tỷ lệ xử thấp, huỷ sửa nhiều (có năm lên đến 4%), án hành chính không được thực thi dù 

đã có bản án rồi nhưng UBND các cấp không thi hành nghiêm túc gây bức xúc cho 

người dân… 
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“Những tồn tại này có phải do thẩm phán nể nang hay không? Báo cáo Quốc hội, việc 

nể nang là có thật, nhưng không phải nhiều”, ông Bình thẳng thắn. 

 

Cũng theo Chánh án, các thẩm phán xét xử các vụ án của UBND cùng cấp có câu 

chuyện nể nang. “Đấy là có thật, nhưng tỷ lệ không nhiều, tuyệt đại đa số các thẩm phán 

đều phát huy bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và xét xử vụ án hành chính nghiêm túc. Tuy 

nhiên, việc nể nang cũng có, chứ không phải không có”, ông Bình cho hay. 

 

Theo ông Bình, việc nể nang không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc huỷ, sửa 

cao. Tỷ lệ huỷ, sửa cao có nguyên nhân chủ yếu như việc cung cấp tài liệu của UBND 

các cấp cho người dân không đầy đủ. 

 

Riêng án hành chính và án dân sự thì trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ thuộc các bên, của bên 

đi kiện và bên bị kiện. Việc chuẩn bị tài liệu đủ hay không đủ ảnh hưởng rất lớn đến 

chất lượng xét xử. 

 

“Nếu như các bên chuẩn bị không đủ có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng xét xử”, ông 

Bình cho hay và khẳng định, UBND các cấp thường cung cấp tài liệu rất hạn chế, không 

đầy đủ nên ảnh hưởng đến chất lượng xét xử. 

 

Chánh án viện dẫn theo quy định, Chủ tịch UBND các cấp khi bị kiện thì phải ra toà, 

mà nếu có uỷ quyền thì chỉ được uỷ quyền đến cấp phó của mình, không được uỷ quyền 

sâu hơn. 

 

“Nhất là các vụ án cấp tỉnh, các anh ấy nhiều việc thực sự, cho nên thời gian ra toà hạn 

chế, việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Do vậy mà các vụ án hành chính 

thường bị chậm. Sự tham gia đối thoại trước khi xét xử cũng như việc tham gia các 

phiên toà của các chủ tịch tỉnh còn hạn chế”, ông Bình nói và cho rằng, đây là nguyên 

nhân chính dẫn đến án hành chính bị huỷ, sửa và chậm khắc phục, chứ không phải 

nguyên nhân chính là cả nể, mặc dù cả nể là có. 

 

Về giải pháp, Chánh án cho biết, cùng với việc nâng cao chất lượng xét xử tất cả các 

loại án, ngành Toà án đã để ra 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử. 

 

“Nhiệm kỳ trước chúng ta đã đổi mới tố tụng hành chính bằng cách đối với vụ án kiện 

UBND huyện thì giao cho toà án tỉnh xử. Đối với vụ án của tỉnh thì tỉnh vẫn xử, trong 

sửa đổi lần này sẽ thành lập toà chuyên trách. Theo đó, vụ án kiện huyện thì do tỉnh xử, 

vụ án của tỉnh thì do toà chuyên biệt xử", ông Bình cho biết. (Tienphong.vn 20/3, Luân 

Dũng)Về đầu trang 

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi 

Chất vấn Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình sáng 20.3, ĐBQH Phạm Văn Hòa 

(Đoàn Đồng Tháp) cho biết, trong thời gian qua việc thu hồi tài sản dẫn vẫn còn ít, chưa 

đạt kỳ vọng theo mong muốn của Quốc hội và của người dân. 



6 

    

 

Thời gian tới, chánh án TAND tối cao phối hợp với các cơ quan liên quan như thế nào 

để mà thu hồi tài sản tham nhũng được nhiều và đạt được theo kỳ vọng của người dân? 

 

Trả lời tại hội trường, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có lý giải về bản 

án khó thi hành, theo ông Bình, có hai nguyên nhân. 

 

Một là tuyên án không rõ nên khó thi hành, tuy nhiên tỉ lệ tuyên không rõ của các bán 

án đã được khắc phục rất nhiều. Nguyên nhân thứ 2 là những bản án tuyên rõ rồi, đúng 

nhưng không thi hành được. 

 

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lấy ví dụ vụ Trustbank (Ngân hàng Xây dựng), bà Hứa Thị 

Phấn làm mất của ngân hàng hơn 10.000 tỉ đồng. Tòa buộc phải tuyên bà Phấn bồi 

thường số tiền đó, nhưng tuyên xong bà Phấn chết. Theo ông Bình, đây là bản án tuyên 

đúng pháp luật, không thể không tuyên bà Phấn phải bồi thường. 

 

Ví dụ khác được ông Bình nêu là xoay quanh vụ vụ án OceanBank, liên quan đến ông 

Đinh La Thăng, vụ án này làm mất 800 tỉ đồng, trách nhiệm dân sự các bị cáo trong vụ 

án phải chia đều theo thị phần bồi thường 800 tỉ đồng đó. 

 

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành 

nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi 

chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu. 

 

Trả lời làm rõ một số nội dung tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành 

Long cho biết, các vụ án quyết định giám đốc thẩm tái thẩm đã được quy định rõ trong 

các văn bản pháp luật. 

 

Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay, thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng 

là một trong những trọng tâm, nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra trong ngành tư pháp 

nói chung, cơ quan thi hành án dân sự nói riêng.  

 

Thời gian qua, nhờ thực hiện nhiều biện pháp, theo ông Long, tỉ lệ đạt được "khá tích 

cực". Ví dụ, trong 5 tháng (bắt đầu từ tháng 10.2022 đến nay) đã thu hồi được trên 

17.000 tỉ đồng. Xét về số lượng tuyệt đối tăng gần 12.000 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 

trước. 

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng thừa nhận còn khá nhiều vấn đề đặt ra. Đó là 

khó khăn từ bản thân vụ án như tài sản trong các vụ án lớn, nằm rải rác ở các địa 

phương khác nhau trên phạm vi cả nước. 

 

Phức tạp thứ 2 là nguồn gốc, tính pháp lý của nhiều tài sản được kê biên, đưa ra xử lý 

phức tạp và mất nhiều thời gian làm rõ. 
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Thứ 3 là có trường hợp pháp xác minh tài sản đó là tài sản chung hay tài sản riêng, tài 

sản của người phạm tội, người ngay tình đến mức nào…. 

 

Ông Lê Thành Long cho hay, thời gian tới sẽ thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị 04 của Ban 

Bí thư về tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Kết luận của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực… 

 

Cạnh đó, Bộ trưởng Tư pháp đề nghị Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tăng cường 

giám sát. Chúng ta có nhiều mắt tập trung vào đây thì việc tẩu tán, giấu tài sản trong các 

vụ án kinh tế, tham nhũng sẽ giảm đi. (Laodong.vn 20/3, Phạm Đông)Về đầu trang 

CHÍNH SÁCH MỚI 

Quy định mới về tính thuế khi chuyển nhượng bất động sản 

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13 sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá 

trị gia tăng, trong đó có hoạt động chuyển nhượng bất động sản. 

 

Theo đó, Thông tư 13 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

219/2013/TT-BTC như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 7: "Đối với hoạt động 

chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ". Thông tư 

này có hiệu lực từ ngày 14/4/2023. 

 

Cụ thể, đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là 

giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng. 

 

Trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá 

đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách 

nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng (nếu có). 

 

Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng 

là giá đất trúng đấu giá. 

 

Trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ 

để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định 

pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 

(nếu có). 

 

Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng là số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 

phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được trừ vào tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê 

đất, thuê mặt nước… (Tienphong.vn 20/3, Đình Phong)Về đầu trang 
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KINH TẾ - ĐẦU TƯ  - HỘI NHẬP 

Việt Nam đang dần đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

Tờ Nikkei nhận định Việt Nam đang dần đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu và có thể trở thành nơi sản xuất chính chất bán dẫn, sản phẩm công nghệ cao. 

 

Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay được dự báo thấp hơn mục tiêu đề ra, 

song dư địa để cải thiện vẫn còn rất lớn. Theo đánh giá của các thể chế tài chính, Việt 

Nam có thể cải thiện tốc độ và chất lượng tăng trưởng thông qua thúc đẩy khai các dự 

án đầu tư công. 

 

Báo cáo "Điểm lại: Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam" tháng 3/2023 của Ngân hàng 

Thế giới nhận định: GDP Việt Nam dự kiến tăng trưởng 6,3% trong năm nay do các khó 

khăn từ bên ngoài và cả bên trong, tuy nhiên tăng trưởng GDP sẽ cải thiện trong các 

năm tiếp theo. 

 

Bà Dorsati Madani - Chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới nhận định: 

"Áp lực lạm phát tại Mỹ và châu Âu vẫn chưa dừng lại. Chính sách tiền tệ các nước vẫn 

tiếp tục thắt chặt, gây áp lực lên tỷ giá và lạm phát, đòi hỏi chính sách tiền tệ linh hoạt, 

được phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Việt Nam còn dư địa để triển khai các 

biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng như triển khai Chương trình Hỗ trợ Kinh tế - 

chiếm khoảng 1,6% GDP, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trọng điểm là một 

chìa khóa tăng trưởng trong cả ngắn và dài hạn". 

 

Tờ Liên Hợp buổi sáng cho biết, kinh tế Việt Nam có thể tiếp tục tăng trưởng nhờ vào 

cơ cấu nền kinh tế ngày càng cân bằng hơn và công cuộc đổi mới - cải cách. 

 

Tờ Nikkei nhận định Việt Nam đang dần đóng vai trò chủ chốt trong chuỗi cung ứng 

toàn cầu và có thể trở thành nơi sản xuất chính chất bán dẫn, sản phẩm công nghệ cao. 

Theo một khảo sát năm 2022 của Nhật Bản, Việt Nam xếp hạng thứ 4 toàn cầu về địa 

điểm hứa hẹn nhất để mở rộng kinh doanh. 

 

"Rất nhiều lĩnh vực sản xuất truyền thống, hàng may mặc, đồ nội thất, giày dép, nơi có 

tình trạng dư thừa trên toàn cầu so với nhu cầu, chúng tôi thấy đang gặp khó khăn. 

Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy nhiều khoản đầu tư liên tục ở Việt Nam. Chúng tôi 

đang chứng kiến rất nhiều lĩnh vực dịch vụ chuyển dịch sang Việt Nam. Việt Nam là 

quốc gia an toàn về kinh tế, chính trị, có nhiều thuận lợi mà các quốc gia khác không có. 

Điều này sẽ mang lại các lợi thế trung hạn cho Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục thấy sự 

tăng trưởng của đất nước trong thời gian tới", ông Matthew Lourey - Giám đốc điều 

hành Acclime Việt Nam đánh giá. 

 

Tờ Wallstreet Online của Đức cũng đánh giá không có quốc gia nào có quy mô tương 

đương lại giành được thành tựu lớn về kinh tế như Việt Nam kể từ năm 1995. Bài báo 
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nhận định, nếu tiếp tục con đường "Đổi mới", Việt Nam có cơ hội tốt để trở thành một 

trong những quốc gia mạnh về kinh tế trên thế giới. (VTV.vn 20/3)Về đầu trang  

GDP Việt Nam đứng thứ bao nhiêu thế giới năm 2022? 

Theo Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam trong năm 2022 đạt 409 tỷ USD. Còn theo 

IMF, con số này nhỉnh hơn một chút là 413,81 tỷ USD. 

 

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5. Việt Nam xếp sau Indonesia (1,29 

nghìn tỷ USD), Thái Lan (534,76 tỷ USD), Malaysia (434,06 tỷ USD), Singapore 

(423,63 tỷ USD) và xếp ngay trên Philippines (401,66 tỷ USD). 

 

Trên thế giới, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 37 về quy mô kinh tế. Indonesia đứng thứ 

17, Thái Lan đứng thứ 26, Malaysia đứng thứ 35, Singapore đứng thứ 36. 

 

Theo IMF, năm 2023, Việt Nam sẽ đứng thứ ba Đông Nam Á về quy mô kinh tế. Cụ 

thể, GDP đạt 469,62 tỷ USD, tăng trưởng 6,2%. Việt Nam xếp sau Indonesia (1.390 tỷ 

USD, tăng trưởng 5%) và Thái Lan (580,69 tỷ USD, tăng trưởng 3,7%). Việt Nam vượt 

qua Malaysia (467,46 tỷ USD, tăng trưởng 4,4%), Singapore (447,16 tỷ USD, tăng 

trưởng 2,3%), Philippines (425,66 tỷ USD, tăng trưởng 5%). Khi đó, Việt Nam sẽ là 

quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 35 thế giới, Malaysia và Singapore lùi xuống đứng 

thứ 36 và 37. 

 

Theo HSBC, kinh tế Việt Nam cũng được dự báo có mức tăng trưởng đứng đầu khu 

vực. Nhưng mức tăng chỉ 5,8% so với cùng kỳ (thấp hơn dự báo IMF). Đứng thứ hai là 

Philippines với tăng trưởng GDP năm 2023 được dự báo ở mức 4,8%. Với 4,3%, 

Indonesia đứng thứ ba về tăng trưởng trong ASEAN-6. Theo sau là Thái Lan, Malaysia 

và Singapore, với dự báo lần lượt ở mức 4,1%; 4% và 2,1%. 

 

Tính riêng quý I/2023, HSBC dự báo tăng trưởng GDP Philippines cao nhất ASEAN-6, 

ước đạt 5,3%. Đứng thứ hai là Việt Nam, với GDP quý I/2023 tăng 5% so với cùng kỳ. 

Với 4,9%, Malaysia là được dự báo tăng trưởng kinh tế cao thứ ba ASEAN-6. Theo sau 

là Indonesia, Thái Lan và Singapore với dự báo lần lượt ở mức 4,1%; 3,6% và 1,7%. 

(Nhipsongkinhte.toquoc.vn 20/3)Về đầu trang 

Việt Nam đã nhận bao nhiêu vốn FDI từ Mỹ trước khi tiếp đón phái đoàn 50 công 

ty của quốc gia này? 

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong 

năm 2022, các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư hơn 748 triệu vào Việt Nam, xếp thứ 8 trên 

tổng số 108 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong năm 2022. 

 

Tính riêng hai tháng đầu năm 2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của các nhà đầu tư Mỹ đạt 11,68 triệu USD. Trong đó, 
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có 8 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 7 triệu USD; 11 dự án góp 

vốn mua cổ phần, với giá trị vốn góp đạt khoảng 4,7 triệu USD. 

 

Lũy kến đến nay, các nhà đầu tư Mỹ đã có khoảng hơn 1.200 dự án tại Việt Nam, với 

tổng vốn đăng ký khoảng 11,4 tỷ USD, xếp thứ 11 trong tổng số các nước có vốn đầu tư 

tại Việt Nam. 

 

Xét theo lĩnh vực kinh tế, theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, các nhà đầu tư Mỹ cũng đầu tư vào 

hơn 20 lĩnh vực ở Việt Nam. Hầu hết các tập đoàn lớn nhất của Mỹ đều đã có mặt tại 

Việt Nam như Exxon Mobil, Murphy Oil, Chevron, Boeing, Ford, Intel, Wal-Mart, 

Nike, Amazon và P&G… 

 

Mới đây, Reuters đưa tin, đại diện của hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có các công 

ty quốc phòng, dược phẩm và công nghệ, sẽ sang Việt Nam từ ngày 21-23/3 để thảo 

luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh theo chương trình hàng năm do Hội đồng Kinh 

doanh Hoa Kỳ-ASEAN tổ chức. 

 

Trả lời với Reuters, ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN 

tại Việt Nam cho biết, đây là phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay đến Việt Nam. 

 

Trong số các doanh nghiệp Mỹ sẽ sang Việt Nam có SpaceX, công ty đang tìm kiếm thị 

trường dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam và các nước trong khu vực. Ngoài ra, tham 

gia chương trình của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN còn có các công ty sản 

xuất chất bán dẫn, các hãng dược phẩm Pfizer và Johnson & Johnson, nhà sản xuất thiết 

bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa, ngân hàng Citibank, các hãng công nghệ điện 

toán đám mây Meta và Amazon Web Services. 

 

Reuters nhận định, sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng 

đối với Việt Nam, vốn đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất được 

hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các công ty toàn cầu. 

(Nhipsongkinhte.toquoc.vn 20/3)Về đầu trang 

Việt Nam gấp rút ứng phó với thuế suất tối thiểu toàn cầu 

Ngày 20/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp nhằm lấy ý kiến về tác động của 

thuế suất tối thiểu toàn cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam để có cơ sở xây dựng báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ ra 3 nhóm vấn đề cần phải giải 

quyết: Việt Nam cần điều chỉnh chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam như thế 

nào để thích ứng với thuế tối thiểu toàn cầu nhưng vẫn tiếp tục tạo được sức thu hút về 

đầu tư mang tính cạnh tranh trong khu vực; 

 

Các doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng thuộc diện áp dụng thuế tối 

thiểu toàn cầu thì cần có giải pháp nào để áp dụng quy định này hay không? nếu phải áp 
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dụng thì Việt Nam nên thu thuế bổ sung hay để cho nước có nhà đầu tư thu? Trong 

trường hợp nếu Việt Nam thu thì cần áp dụng biện pháp hỗ trợ gì để đảm bảo quyền lợi 

cho nhà đầu tư mà vẫn phù hợp với cam kết quốc tế, tránh khiếu kiện giữa cơ quan quản 

lý nhà nước với nhà đầu tư; 

 

Sự tác động của thuế tối thiểu toàn cầu không chỉ tác động tới các nhà đầu tư nước 

ngoài đầu tư vào Việt Nam mà còn tác động đến các nhà đầu tư của Việt Nam đã ra 

nước ngoài hoặc sắp đầu tư ra nước ngoài. 

 

Thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến được áp dụng từ năm 2024, điều đó ảnh hưởng đến tất 

cả các doanh nghiệp đa quốc gia có doanh thu toàn cầu trên 750 triệu euro và có mức lợi 

nhuận trên 10% sẽ bị áp dụng mức thuế suất tối thiểu 15%. 

 

Cũng tại cuộc họp, các nhà đầu tư lớn tại Việt Nam như Samsung, Canon và các Hiệp 

hội doanh nghiệp đều rất quan tâm đến các chính sách sắp tới của Việt Nam khi thuế thu 

nhập doanh nghiệp bị “cào bằng”. 

 

Ông Nakajima Takeo, Trưởng đại diện Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản cho 

rằng, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến việc giữ chân nhà 

đầu tư hiện hữu và thu hút các nhà đầu tư mới bởi Việt Nam đang dùng chính sách thuế 

để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. 

 

"Tuy nhiên chúng tôi không chỉ quan tâm đến vấn đề thuế. Chúng tôi còn quan tâm đến 

nhiều yếu tố khách quan nữa như tiềm năng tăng trưởng, môi trường đầu tư, thuế thu 

nhập cá nhân…và theo khảo sát của chúng tôi, chỉ 24% doanh nghiệp quan tâm đến việc 

ưu đãi về thuế. Chúng tôi cũng đề xuất một giải pháp cho Việt Nam đó là thu hút thêm 

đầu tư ở các khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây là những doanh nghiệp không phải áp 

dụng thuế tối thiểu toàn cầu”, ông Nakajima Takeo nói. 

 

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho 

rằng, khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu thì các doanh nghiệp châu Âu là các doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn nhưng phải xác định thuế tối thiểu toàn cầu là cuộc chơi 

toàn cầu. Trong cuộc chơi toàn cầu này, Việt Nam có nhiều lợi thế nếu Việt Nam kịp 

thời giải quyết một số vấn đề trong thủ tục hành chính. 

 

Theo ông Minh, trong cuộc khảo sát mới đây do hiệp hội này tổ chức thì đa số các 

doanh nghiệp đều hài lòng với môi trường đầu tư đang dần được cải thiện, 70% cho 

rằng cần phải cải thiện thủ tục hành chính, 53% cho rằng Việt Nam cần cải thiện cơ sở 

vật chất kỹ thuật và 28% là quan tâm đến vấn đề thuế. Ông Minh nói “Với những tập 

đoàn có doanh thu trên 750 triệu euro thì thuế không phải là vấn đề”. Đại diện này cũng 

đề xuất việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đầu tư 

năng lượng tái tạo. 
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Đại diện của các doanh nghiệp như Samsung, Canon hay Foxconn… cũng đưa ra sáng 

kiến Việt Nam phải giữ được quyền thu thuế tối thiểu toàn cầu trên đất Việt Nam để có 

thể vận dụng linh hoạt và nhanh chóng các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư trong tình hình 

mới. (Kinh tế & Đô thị 20/3, Thái Nhung)Về đầu trang 

QUẢN LÝ 

Trình Chính phủ dự án Luật Đất đai sửa đổi trước ngày 1/4 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 164/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

 

Công điện nêu rõ, trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được Quốc hội 

thông qua. 

 

Để bảo đảm việc tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của nhân dân bảo đảm đúng tiến độ, 

chất lượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội) theo đúng 

thời gian đã nêu trong kế hoạch của Chính phủ, chậm nhất trước ngày 20/3/2023. 

 

Công điện của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường đôn đốc việc 

gửi báo cáo theo đúng kế hoạch, báo cáo Thủ tướng các trường hợp chậm trễ trong việc 

gửi báo cáo kết quả lấy ý kiến. 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được giao tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, toàn 

diện, khách quan tất cả ý kiến của nhân dân để xây dựng báo cáo của Chính phủ về kết 

quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng thời hoàn thiện dự 

án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4/2023. (Tienphong.vn 20/3, 

Ninh Phan)Về đầu trang 

80% trung tâm đăng kiểm trên cả nước hoạt động trở lại 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên cả nước có tổng số 281 trạm đăng kiểm. Trong 

ngày 20/3, hai trung tâm đăng kiểm tại Thanh Hóa đã mở cửa trở lại nâng tổng số trung 

tâm hoạt động trên cả nước lên 226.  

 

Như vậy, hơn 80% số trạm đăng kiểm trên cả nước đã hoạt động trở lại. Trong đó, Hà 

Nội có 16/31 trạm hoạt động, TPHCM có 11/19 trạm hoạt động. 

 

Tuy nhiên, báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, số lượng dây chuyền hoạt 

động trở lại mới chỉ đạt khoảng 73%. Hà Nội mở lại nhiều trung tâm nhưng số dây 
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chuyền hoạt động chỉ đạt 20/61. Trong khi đó, TPHCM chỉ có 11 trung tâm hoạt động 

nhưng đang vận hành 24/48 dây chuyền. 

 

Hiện nay, tổng số trạm vẫn đang bị dừng trên cả nước là 55. Hà Nội có 15 trạm tạm 

dừng và 8 trạm dừng tại TPHCM. 

 

Trước việc thiếu hụt nhân lực trầm trọng, thời gian vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam 

đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị như Cảnh sát giao thông, kiểm định viên 

của quân đội. 

 

Tuy nhiên đây chỉ là lực lượng hỗ trợ chứ không thể thay thế ổn định cho lực lượng 

đăng kiểm. Vì thế, ngành đăng kiểm cần gấp rút bổ sung đăng kiểm viên. Ngày 19/3, 

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức kỳ thi sát hạch cho 9 kiểm định viên bậc cao và 43 

đăng kiểm viên bậc thường tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (phường Thạnh Mỹ Lợi, 

TP Thủ Đức, TPHCM). 

 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đăng kiểm viên bậc thường đã trải qua 1 năm thực 

tập tại các trung tâm đăng kiểm, sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu vượt qua kỳ thi sát 

hạch. Đăng kiểm viên bậc cao phải có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các trung 

tâm và cũng phải vượt qua bài kiểm tra tại kỳ thi sát hạch. 

 

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tại, trên cả nước đã có gần 80 trung 

tâm đăng kiểm có hiện tượng ùn tắc. Thời gian gần đây, một số trung tâm triển khai 

đăng ký kiểm tra qua mạng trực tuyến hoặc phát số, đặt lịch hẹn giải quyết tạm thời tình 

trạng ùn tắc. (Dantri.com.vn 20/3, Thế Hưng)Về đầu trang 

Nghệ An: Nghiêm cấm can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn 

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các 

huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về 

công tác đảm bảo an toàn giao thông.  

 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, 

đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; 

đặc biệt, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia. 

  

Các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về trật tự an toàn giao thông; lên án hành vi sử dụng rượu bia khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông; cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông 

do vi phạm quy định về nồng độ cồn, các quy định về xử lý vi phạm… Qua đó, hình 

thành thói quen, văn hóa không ngồi trên các phương tiện khi người lái xe đã sử dụng 

rượu bia. 
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Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo rà soát, bổ sung nội dung: "Không điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, đồ uống có cồn, chất kích thích" 

vào quy chế làm việc, nội quy cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý nghiêm đối với cá nhân 

vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan; yêu cầu cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức viết cam kết không vi phạm và phải phối hợp, hỗ trợ lực 

lượng Công an nói chung, Cảnh sát Giao thông nói riêng trong việc kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

Nghiêm cấm mọi hành vi chống đối và can thiệp dưới mọi hình thức đến công tác xử lý 

vi phạm của lực lượng chức năng. 

  

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy 

nếu để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi 

phạm hoặc xử lý không nghiêm, không đúng quy định vi phạm về điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia hoặc sử dụng các chất kích thích. 

(TTXVN 20/3, Nguyễn Văn Nhật)Về đầu trang 

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY 

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng 

Việc nhiều địa phương tích cực triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và 

"Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên" bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác 

Đảng. 

 

Tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, gần một tháng nay, hầu hết đảng viên 

đã cài phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trên điện thoại di động và sử dụng thành 

thạo. Tiện ích khi sử dụng phần mềm này ai cũng có thể cảm nhận. 

 

''Các phần mềm giúp cho giảm chi phí hành chính và việc chuyển tải đến đảng viên sẽ 

kịp thời hơn'', bà Nguyễn Thị Vượng, Bí thư Đảng ủy Phường Ngọc Khánh cho biết. 

 

Trước đây, tìm thông tin về các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cần nhiều thời gian để 

tra cứu, nhưng nay thì chỉ cần một cái "nhấp chuột".  

 

Đảng bộ Hà Nội có hơn 470.000 đảng viên, chiếm trên 9% tổng số đảng viên của toàn 

Đảng. Với hai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý 

đảng viên" được triển khai đồng loạt vào tháng 4, Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo ra bước thay 

đổi về chất trong quản lý đảng viên cũng như lãnh đạo của các tổ chức Đảng trên toàn 

thành phố. 

 

Nghị quyết của Đảng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

đảng và quản lý đảng viên. Làm tốt việc này sẽ góp phần bảo đảm đồng bộ, liên thông 

trong trong toàn Đảng về cơ sở dữ liệu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. (VTV.vn 20/3)Về 

đầu trang 
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SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH 

TPHCM: Dính nhiều vi phạm, lãnh đạo huyện Cần Giờ phải kiểm điểm trách 

nhiệm 

Thanh tra TPHCM vừa ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND 

huyện Cần Giờ trong việc tiếp công dân, phòng chống dịch COVID-19 và quản lý, sử 

dụng ngân sách. Thời kỳ thanh tra là từ 1/1/2020 đến 31/12/2021. 

 

Theo đó, trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Cần 

Giờ đã để Trung tâm Y tế phân bổ kit xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 

TPHCM (HCDC) đến các trạm y tế xã, thị trấn nhưng không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, danh 

sách của cán bộ, cá nhân được xét nghiệm. Thanh tra TPHCM khẳng định huyện quản 

lý chưa chặt chẽ theo quy định về sử dụng tài sản công. 

 

Huyện Cần Giờ thực hiện chỉ định thầu vào 26/10/2021 để mua sắm kit xét nghiệm 

phục vụ công tác sàng lọc, xét nghiệm khi TPHCM đã bước vào giai đoạn bình thường 

mới là chưa phù hợp pháp luật về đấu thầu. 

 

Theo Thanh tra TPHCM, trung tâm Y tế huyện Cần Giờ để 6.828 liều vắc xin Pfizer hết 

hạn sử dụng nhưng chưa đề xuất xử lý đến Sở Y tế, HCDC và UBND huyện Cần Giờ là 

quản lý tài sản công chưa hiệu quả. Huyện Cần Giờ hỗ trợ cho các cá nhân bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP chậm trễ, các trường hợp đã 

kết thúc cách ly từ tháng 10 - 12/2021 nhưng đến tháng 8/2022 mới được duyệt hỗ trợ; 

đến nay vẫn còn một số trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ. Việc phê duyệt danh 

sách hỗ trợ có thiếu sót. 

 

UBND xã Thạnh An tạm ứng ngân sách chi hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cho 

77 trường hợp F1, F0 với số tiền hơn 86 triệu đồng, đã báo cáo Phòng Y tế huyện Cần 

Giờ nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm. 

 

Thanh tra TPHCM xác định, trách nhiệm của những thiếu sót trên thuộc về lãnh đạo 

UBND huyện Cần Giờ, giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Trưởng phòng Y tế huyện, 

Chủ tịch UBND xã Thạnh An và các tập thể, cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ 

phát sinh vụ việc. 

 

Do đó, Thanh tra TPHCM đã kiến nghị và được UBND TPHCM đồng ý, giao Chủ tịch 

UBND huyện Cần Giờ tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và khẩn trương khắc phục các 

thiếu sót trong điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 chưa hiệu quả. 

 

UBND TPHCM cũng yêu cầu rà soát các trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP, trên nguyên tắc đảm bảo chi đúng đối tượng, khẩn trương chi trả cho các 
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trường hợp đủ điều kiện; đề xuất xử lý đối với các trường hợp đã chi trùng, chi sai đối 

tượng, chi không đúng thẩm quyền. 

 

Kết luận của Thanh tra TPHCM cũng chỉ ra nhiều sai sót trong việc quản lý điều hành 

của UBND huyện Cần Giờ. Cụ thể, năm 2020, huyện Cần Giờ thu cân đối ngân sách đạt 

tỷ lệ gần 123% nhưng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ đạt gần 57%, thu từ khu 

vực kinh tế nhà nước chỉ đạt 59%. Năm 2021, Cần Giờ thu cân đối ngân sách chỉ đạt 

gần 70%. 

 

Đáng chú ý, hầu hết các dự án trong số 413 công trình đang được huyện Cần Giờ theo 

dõi thực hiện đều chậm tiến độ hoặc chậm quyết toán theo quy định. Trong đó, 23 dự án 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ, 1 dự án của Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ đã quyết toán từ năm 2018 - 2022 nhưng 

chủ đầu tư chưa hoàn trả khoản chênh lệch do số tiền thanh toán cao hơn số quyết toán 

896 triệu đồng. 

 

UBND huyện Cần Giờ và UBND các xã, thị trấn như Cần Thạnh, Lý Nhơn, Tam Thôn 

Hiệp, An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Thạnh An không công khai các dự toán 

bổ sung, điều chỉnh thu chi ngân sách nhà nước. Các khoản kinh phí bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách TPHCM cho huyện Cần Giờ không sử dụng hết hơn 32 tỷ đồng nhưng 

không hoàn trả cho ngân sách TPHCM… 

 

Do đó, Thanh tra TPHCM kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong tập thể lãnh 

đạo UBND huyện Cần Giờ, các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá 

nhân có liên quan đến những tồn tại, vi phạm đã nêu. (Tienphong.vn 20/3, Duy 

Quang)Về đầu trang 

THẾ GIỚI 

Cách nước Mỹ quản lý biển số xe 

Chủ xe cần trình bằng lái hoặc thẻ căn cước khi đăng ký mới, và sau một hoặc hai năm 

sẽ phải đăng ký lại. 

 

Cũng giống phần lớn các quốc gia khác trên thế giới, nước Mỹ quản lý phương tiện giao 

thông bằng biển số - miếng kim loại hình chữ nhật có thể gắn phía trước hoặc cả trước 

và sau của một chiếc xe. Quá trình đăng ký biển số xe ở quốc gia Bắc Mỹ này cũng gồm 

một số thủ tục quen thuộc. 

 

Các chủ xe sẽ cần những giấy tờ chính như bằng lái xe hoặc thẻ căn cước, bảo hiểm xe, 

đăng kiểm, và hồ sơ đăng ký. Mức phí đăng ký biển số khác nhau tùy từng bang. Ví  dụ, 

ở Arizona là 9,5 USD trong khi ở Florida là 225 USD. 

 

Biển số cũng gồm các chữ số và chữ cái. Tùy bang, màu sắc và chi tiết thiết kế của biển 

số xe cũng khác nhau. 
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Kể từ ngày được cấp, biển số xe sẽ có hiệu lực trong vòng một năm hoặc hai năm tùy 

nơi. Các chủ phương tiện có thể biết ngày hết hạn đăng ký nhờ vào tem dán ở ngay biển 

số. Trên tem thường ghi ngày, tháng, năm, hoặc tháng và năm hết hạn đăng ký. 

 

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhớ được ngày hoặc tháng hết hạn đăng ký biển 

số. Thông thường, chủ phương tiện sẽ nhận được thông báo qua thư điện tử, nhắc nhở 

cần đăng ký lại khi gần đến hạn. Phương thức khi đăng ký lại biển số cũng đơn giản hơn 

nhiều so với việc đăng ký mới và có thể làm trực tuyến. 

 

Mức phí đăng ký lại biển số hàng năm cũng khác nhau tùy bang, như ở Arizona là 25 

USD, còn ở Florida là 14,5-32,5 USD tùy trọng lượng xe. 

 

Với xe quá hạn đăng ký lại, mức phạt cũng đa dạng mỗi nơi. Ví dụ ở California, mức 

phí cơ bản chỉ là 25 USD, nhưng sẽ phải cộng nhiều khoản phụ phí khác, nên con số 

cuối cùng có thể đến 200 USD. Hoặc người vi phạm có thể phải chi cả phí pháp lý nếu 

bị triệu tập ra tòa. 

 

Thời gian để quá hạn càng lâu, mức phí càng cao và mức phạt càng nặng. Trong một số 

trường hợp đặc biệt, tài xế có thể bị tù 15 ngày nếu nhiều lần bị cảnh cáo mà không chịu 

đi đăng ký lại. 

 

Trong trường hợp một công dân chuyển từ bang này sang bang khác sinh sống, họ sẽ 

phải đăng ký lại phương tiện cá nhân tại nơi ở mới. Nếu xe được bán lại, tùy quy định 

bang, biển số có thể đi cùng xe hoặc ở lại với người bán để sử dụng cho xe mới. 

 

Tại Việt Nam, người dân sẽ đến cơ quan công an để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe 

lần đầu cũng đăng ký sang tên, đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 

(Vnexpress.net 20/3, Mỹ Anh)Về đầu trang 

Nhật Bản dạy học sinh cách chơi chứng khoán từ cấp 2 

Công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley gần đây đã ký thỏa thuận về 

chương trình giảng dạy với các trường THCS và THPT của Nhật Bản để cải thiện kiến 

thức tài chính cho học sinh. 

 

Động thái này được đưa ra sau khi giáo dục tài chính trở thành chương trình bắt buộc tại 

các trường THPT công lập ở Nhật Bản vào năm 2022, cùng với việc quốc gia này vừa 

hạ độ tuổi trưởng thành từ 20 xuống 18, theo Japan Times. 

 

Từ ngày 15/2, trường THCS và THPT Toshimagaoka ở thành phố Tokyo đã ký thỏa 

thuận với công ty chứng khoán. Tiếp theo đó, các trường THCS và THPT thông khác 

như Edogawa Gakuen Toride (tỉnh Ibaraki) và Seigakuin (thành phố Tokyo) cũng đã ký 

thỏa thuận lần lượt vào ngày 22/2 và 9/3. 
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Theo thỏa thuận, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley và các trường sẽ cùng tổ chức tiết học 

từ tháng 4/2023 để cung cấp cho trẻ kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, bao 

gồm lịch sử của chứng khoán và cách lựa chọn, mua cổ phiếu của công ty. 

 

"Chúng tôi muốn nâng cao hiểu biết về tài chính của học sinh và giúp các em thay đổi 

suy nghĩ dùng tiền để đầu tư thay vì tiết kiệm khi đã trưởng thành", Aoi Moriyama, 

quản lý phụ trách chương trình, cho biết. 

 

Các gia đình Nhật Bản có xu hướng tiết kiệm tài sản bằng tiền mặt nhiều hơn người dân 

các nước khác. Theo Ngân hàng Nhật Bản, trong tháng 3/2022, tiền mặt và tiền gửi 

chiếm đến 54,3% tài sản tài chính của người Nhật. Trong khi đó, con số này ở Mỹ và 

châu Âu lần lượt là 13,7% và 34,5%. 

 

Chính phủ Nhật Bản đã tạo ra tài khoản tiết kiệm cá nhân Nippon vào năm 2014 để 

khuyến khích người dân đầu tư vào các quỹ tương hỗ, cổ phiếu và quỹ hoán đổi danh 

mục. Những cải cách này cho phép các cá nhân đầu tư đến 3,6 triệu yen mỗi năm (tương 

đương 27.000 USD), tổng mức đầu tư tối đa là 18 triệu yen (tương đương 135.700 

USD). 

 

Ngoài nỗ lực thúc đẩy đầu tư của chính phủ, nhu cầu về giáo dục tài chính cũng ngày 

càng tăng khi các cha mẹ lo lắng không biết phải dạy con thế nào về nền kinh tế không 

dùng tiền mặt. 

 

Bà Aoi Moriyama nói rằng thỏa thuận nhà trường ký kết với công ty chứng khoán sẽ 

cho phép các trường trực tiếp tham gia và cùng xây dựng chương trình đào tạo về đầu 

tư, tài chính cho học sinh. 

 

Nhân viên của công ty chứng khoán và giáo viên là những người trực tiếp đứng lớp. Kết 

thúc chương trình học, trẻ sẽ được giao nhiệm vụ tạo ra một bài báo nhằm truyền đạt 

những lợi ích về mặt xã hội của việc gia tăng đầu tư tư nhân. (Zingnews.vn 20/3, Thái 

An)Về đầu trang./. 


